

THI ĐUA YÊU NƯỚC

Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

"Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng" là một trong những phong trào thi đua được các cấp hội nông dân Thái Bình triển khai thực hiện sâu rộng trong những năm qua, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần cố vũ, động viên tinh thần, ý chí, nghị lực vượt khó vươn lên làm giàu trong hội viên nông dân toàn tỉnh.



Nông dân Nguyễn Văn Thoa, thôn Cao Trai, xã Thụy Việt (Thái Thụy) đầu tư cơ sở nuôi gà, áp dụng giá cả cho hiệu quả kinh tế cao.

Tại xã Tân Học (Thái Thụy), trước đây diện tích đất 5% và một số diện tích ruộng của người dân bị bỏ hoang do khó canh tác nhưng nông dân Vũ Văn Nam ở thôn Đồng đã mạnh dạn nhận đầu tư sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Anh Nam chia sẻ: Năm 2015 trở về trước, cuộc sống của gia đình tôi gặp nhiều khó khăn, nguồn thu nhập chính từ cây lúa và gói vụ khoai lang hoặc đỗ, lạc, rau màu với tổng thu nhập khoảng 2.000.000 đồng/tháng. Thấy ruộng đất bị bỏ không cấy, tôi tiếc quá nên nhận khu vực đất khô chia, đầu tư lại ruộng của các hộ không có nhu cầu sản xuất với tổng diện

tích 20 mẫu cấy giống lúa TBR225 và 17 mẫu trồng 1.700 gốc sắn dây; đồng thời huy động vốn của anh em và người thân mua 1 máy cày, 1 máy xúc phục vụ sản xuất. Nhờ thực hiện đúng quy trình, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác, lại có máy móc hỗ trợ nên "đất không phụ công người", sản xuất dần đi vào ổn định, mang lại hiệu quả cao. Năm 2022, gia đình tôi thu 70 tấn lúa, 45 tấn củ sắn dây, thu lãi 600 triệu đồng; năm 2023 thu 80 tấn lúa, 45 tấn củ sắn dây, thu lãi 700 triệu đồng. Sản xuất ổn định nên năm nay gia đình tiếp tục mở rộng sản xuất nâng tổng diện tích trồng sắn dây lên 20 mẫu và cấy 40 mẫu lúa.

Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, anh Nam còn tích cực hướng dẫn, phổ biến kiến thức, kinh nghiệm sản xuất cho 25 hộ, giải quyết việc làm thường xuyên cho 10 lao động với thu nhập bình quân 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Ông Lê Đức Tinh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Học cho biết: Toàn xã hiện có 6 nông dân tích tụ ruộng đất từ 20 mẫu cấy lúa trở lên, góp phần giảm diện tích ruộng bỏ hoang trên địa bàn. Mô hình phát triển kinh tế của gia đình anh Vũ Văn Nam được đầu tư bài bản, bảo đảm kỹ thuật, hiệu quả kinh tế khá nên đã được nhiều nông dân trong và ngoài xã đến học tập. Anh Nam được Chủ tịch

UBND tỉnh tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi.

Theo ông Tô Xuân Thức, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh: Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng" đã đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả tích cực. Hàng năm, 100% chi hội trong toàn tỉnh tổ chức và có trên 80% hội viên đăng ký thực hiện. Các cấp hội đã tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ nông dân: tư vấn, định hướng sản xuất, kinh doanh, lựa chọn giống cây, con chủ lực theo quy hoạch để phát huy thế mạnh; tổ chức đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vay vốn... Năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, các cấp hội đã tổ chức 2.823 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho trên 179.130 lượt hội viên nông dân tham gia; tổ chức và trình diễn 454 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; cung ứng theo phương thức trả chậm 3.119 tấn phân bón trị giá hơn 48,1 tỷ đồng và 44 tấn giống trị giá 412 triệu đồng, 419 máy nông nghiệp phục vụ sản xuất; phối hợp tổ chức dạy nghề cho gần 3.400 nông dân. Đến nay, trên 56.600 hội viên đã được tổ chức hội đứng ra tín chấp với các ngân hàng vay vốn với tổng số tiền trên 3.923,9 tỷ đồng. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ nông dân đã hỗ trợ thực hiện 115 dự án, cho trên 1.150 hộ vay với số tiền trên 34,6 tỷ đồng.

Được hỗ trợ về vốn, kiến thức, tập huấn khoa học kỹ thuật, định hướng khởi nghiệp, nhiều nông dân đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất. Điều này được thể hiện bằng sự chuyển đổi tích cực trong tư duy của nông dân, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất những mặt hàng đáp ứng nhu cầu thị trường. Tổ chức hội cũng tích cực hỗ trợ hội viên đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử postmart.vn và các kênh



Nông dân xã An Vũ (Quỳnh Phụ) đầu tư máy dệt chiếu nâng cao hiệu quả sản xuất.

bán hàng trực tuyến trên mạng xã hội giúp cho người tiêu dùng trên toàn quốc dễ dàng lựa chọn, truy xuất nguồn gốc và đặt hàng, quảng bá thương hiệu sản phẩm của Thái Bình. Đến nay có 1.510 lượt giao dịch trên sàn giao dịch điện tử với 121 sản phẩm nông sản và có 159 số hộ được đào tạo trên sàn thương mại điện tử.

Nhiều nông dân đã liên kết với nhau để mở rộng quy mô sản xuất, phát triển các mô hình tổ hợp tác, hợp tác xã, hình thành các cánh đồng lớn. Đến nay, tỉnh Thái Bình có trên 1.900 hộ nông dân tích tụ, tập trung ruộng đất sản xuất theo hướng hàng hóa quy mô từ 2ha trở lên; trong đó có 3.220 hộ sản xuất quy mô từ 5ha, trên 10ha có 151 hộ. Diện tích tích tụ, tập trung đạt 7.843ha, bình quân 4,1ha/tổ chức, hộ gia đình. Anh Phạm Xuân Thủy, Chủ nhiệm Câu lạc bộ nông dân xuất sắc tỉnh Thái Bình chia sẻ: Câu lạc bộ hiện có hơn 30 thành viên tham gia đều là những nông dân xuất sắc, sản xuất kinh doanh giỏi có thu nhập từ vài trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Các thành viên tích cực trao đổi, học hỏi và tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ, các hội viên hỗ trợ nhau trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, thúc đẩy phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, kinh tế hợp tác, xây dựng thương hiệu sản phẩm.

Không chỉ thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, các hội viên nông dân còn tích cực tham gia xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, làm nông cốt trong các phong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, bảo đảm an sinh xã hội... 6 tháng đầu năm 2024, hội viên nông dân toàn tỉnh đã đóng góp 138,145 tỷ đồng; 11.860 ngày công; hiến 43.801m² đất xây dựng công trình công cộng, xây dựng 468 mô hình nông dân tham gia bảo vệ môi trường... Qua bình xét hàng năm, Thái Bình có từ 68 - 70% số hộ đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi. Phong trào đã góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, nâng cao đời sống của người nông dân, hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới văn minh, giàu đẹp.

MẠNH CƯỜNG

Nữ thủ khoa khối C00 toàn quốc và ước mơ làm truyền thông quốc tế

Ngay sau khi hết thời gian làm thêm ca đêm tại một công ty trên địa bàn huyện (19 giờ 30 phút ngày hôm trước đến 7 giờ 30 phút ngày hôm sau), em Vũ Thu Trang, lớp 12A14, Trường THPT Đông Thụy Anh vội về nhà để xem điểm thi. 29,75 điểm là tổng điểm em đạt được (Ngữ văn 9,75 điểm, Lịch sử 10 điểm, Địa lý 10 điểm). Nhưng niềm vui thật sự vỡ òa khi cô giáo chủ nhiệm thông báo em là tân thủ khoa khối C00 toàn quốc.

Trang rất vui mừng khi biết điểm thi nhưng bất ngờ hơn cả là điểm thi môn Ngữ văn. Em chia sẻ: Ngữ văn là môn em dành nhiều thời gian và học chắc nhất nhưng cũng là môn mà em lo nhất. Trong tất cả các lần khảo sát ở trường, điểm Văn cao nhất em đạt được là 9 cao nhất em đạt được là 9 cao nhất em đạt được là một người bác cũng là giáo viên Ngữ văn và cuối cùng là một người dạy học trên mạng. Khi biết con là thủ khoa khối C00 toàn quốc, anh Vũ Văn Hùng, bố của Trang mừng quá, xin nghỉ việc và về nhà luôn. Anh Hùng cho biết: Vợ chồng tôi làm công nhân, đi làm từ sáng đến tối mới về nên ngày từ nhỏ, cháu đã phải tự rèn cho mình tính tự lập. Chưa bao giờ vợ chồng tôi phải nhắc cháu việc học. Chính tính tự lập của cháu đã giúp 2 em trai tự giác hơn trong học tập cũng như cuộc sống hàng ngày. Nơi gương chị cả, cậu em thứ hai cũng học rất tốt, vừa qua cháu thi đỗ vào Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, trường chất lượng cao của huyện Thái Thụy.

Ngày biết điểm thi cũng là ngày thứ sáu Vũ Thu Trang đi làm thêm tại công ty mà mẹ đang làm. Đó là một doanh nghiệp sản xuất

em thấy quyết định của mình đúng đắn.

Chia sẻ về phương pháp học tập, Trang cho biết em chưa từng đi học thêm ở đâu. Ở trên lớp em tập trung nghe thầy cô giảng bài để nắm chắc kiến thức cơ bản. Em cũng không luyện nhiều đề như các bạn, chỉ làm những đề thầy cô giao về nhà làm. Trang không có thời gian học cố định, có thời điểm ăn tối xong em ngủ đến 22 giờ, sau đó dậy học đến 1 - 2 giờ sáng hôm sau. Gần đến khi thi, để bảo đảm sức khỏe, em thay đổi lại thời gian biểu, ăn tối xong em ngồi vào bàn học luôn, tập trung hệ thống lại kiến thức. Có 3 người truyền cảm hứng cho em nhiều nhất đó là cô giáo chủ nhiệm dạy môn Ngữ văn, tiếp theo là một người bác cũng là giáo viên Ngữ văn và cuối cùng là một người dạy học trên mạng. Khi biết con là thủ khoa khối C00 toàn quốc, anh Vũ Văn Hùng, bố của Trang mừng quá, xin nghỉ việc và về nhà luôn. Anh Hùng cho biết: Vợ chồng tôi làm công nhân, đi làm từ sáng đến tối mới về nên ngày từ nhỏ, cháu đã phải tự rèn cho mình tính tự lập. Chưa bao giờ vợ chồng tôi phải nhắc cháu việc học. Chính tính tự lập của cháu đã giúp 2 em trai tự giác hơn trong học tập cũng như cuộc sống hàng ngày. Nơi gương chị cả, cậu em thứ hai cũng học rất tốt, vừa qua cháu thi đỗ vào Trường THCS Nguyễn Đức Cảnh, trường chất lượng cao của huyện Thái Thụy.

Ngày biết điểm thi cũng là ngày thứ sáu Vũ Thu Trang đi làm thêm tại công ty mà mẹ đang làm. Đó là một doanh nghiệp sản xuất

đó chơi trẻ em trên địa bàn xã Thụy Sơn. Trang chia sẻ: Em xin bố mẹ cho em đi làm thêm để có sự trải nghiệm và hiểu sự vất vả của bố mẹ đã nuôi dưỡng chúng em. Bản thân em cũng muốn thêm chút tiền để tự lo cho bản thân trong thời gian sắp tới học trên Hà Nội. Trang là người khá năng động, ngoài thời gian học tập em còn bán hàng online trên mạng xã hội. Trang tâm sự: Mỗi tháng em cũng thu nhập được chút ít, không phải xin bố mẹ tiền tiêu vặt. Tết vừa rồi em còn mua quà cho bà nội và 2 cậu em trai. Em rất vui vì làm được những điều ý nghĩa. Ở trường, Trang rất tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, em là một trong những thành viên cốt cán của câu lạc bộ truyền thông, đảm nhiệm các nhiệm vụ như quản lý, dẫn chương trình, xây dựng kịch bản... Có lẽ vì thế, ước mơ của cô học trò này là theo đuổi ngành truyền thông quốc tế của Học viện Ngoại giao. Trước mắt, Trang sẽ tập trung thật tốt để ôn tập môn Tiếng Anh để hoàn thành kỳ thi đầu vào của Học viện.

Ông Trương Kim Hiến, Hiệu trưởng Trường THPT Đông Thụy Anh chia sẻ: Thấy và trò nhà trường rất vui mừng, hạnh diện bởi có cô học trò như Vũ Thu Trang. Chung niềm vui ấy, năm nay điểm trung bình các môn thi của Trương xếp thứ 2 toàn tỉnh, sau Trường THPT Chuyên Thái Bình, có 27 học sinh đạt tổng điểm khối thi từ 27 điểm trở lên. Đây là động lực to lớn để thầy trò nhà trường tự tin bước vào năm học 2024 - 2025.

DẶNG ANH



Em Vũ Thu Trang, Trường THPT Đông Thụy Anh, thủ khoa khối C00 toàn quốc.

HƯNG HÀ

Chú trọng dạy bơi cho trẻ trong dịp hè

Có địa bàn rộng, dân số đông, nhiều điểm ao hồ, sông ngòi là nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước, nhất là đối với trẻ em, vì thế huyện Hưng Hà đã tổ chức nhiều lớp dạy bơi cho trẻ nhằm phòng tránh tai nạn đuối nước trong dịp hè.

Hàng ngày, từ 7 - 10 giờ, bể bơi Mạnh Cường, xã Kim Trung lại thu hút đông đảo các em thiếu niên nhi đồng đến học bơi do Đoàn Thanh niên xã tổ chức. Em Nguyễn Mai Phương chia sẻ: Em được học bơi ếch, bơi sải, cứu đuối. Những kỹ năng này giúp em chẳng may xuống nước gặp nguy hiểm có thể giúp thoát hiểm cho bản thân. Sau vài buổi học các em đã tự tin hơn khi tiếp xúc, xử lý những tình huống dưới nước.

Đây là năm thứ hai Đoàn Thanh niên xã Kim Trung phối hợp với các trường học trên địa bàn và

bể bơi Mạnh Cường tổ chức lớp dạy bơi cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 9. Chị Hoàng Phương Thảo, Bí thư Đoàn Thanh niên xã cho biết: Mỗi lớp học bơi chúng tôi tổ chức khoảng 15 buổi. Từ đầu hè đến nay, gần 150 em đã được tập luyện các kỹ thuật cơ bản của môn bơi. Lớp học bơi cho thanh thiếu niên trong dịp hè không chỉ giúp các em rèn luyện, nâng cao sức khỏe, có kỹ năng, phương pháp phòng, chống đuối nước mà còn tạo ra sân chơi bổ ích, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Hè này, em Hà Gia Bảo, xã Phúc Khánh tích

cực tham gia lớp dạy bơi do Đoàn Thanh niên phối hợp với Trường Tiểu học và THCS xã tổ chức. Em cho biết: Tham gia lớp tập bơi để nâng cao sức khỏe và bồi dưỡng thêm kỹ năng phòng, chống đuối nước. Qua 3 buổi, em đã bước đầu biết nín thở dưới nước và cơ bản thả tay các kỹ năng xử lý khi bị đuối nước.

Chị Cao Thị Hậu, thôn Sồi 2, xã Phúc Khánh đã từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn đuối nước ngay tại địa phương cũng như qua các phương tiện thông tin đại chúng nên để bảo vệ con, trong dịp hè này chị

đã đăng ký cho con theo học lớp dạy bơi do Đoàn Thanh niên xã tổ chức. Chị cho biết: Tôi rất lo lắng trước tình trạng tai nạn đuối nước xảy ra đối với trẻ, nhất là vào dịp hè. Tôi hy vọng tham gia lớp học bơi sẽ giúp con được rèn luyện sức khỏe và trang bị cho con kỹ năng bơi lội để phòng tránh tai nạn đuối nước.

Anh Phạm Đình Trọng, Phó Bí thư Huyện đoàn Hưng Hà cho biết: Trong dịp hè này, các cấp bộ đoàn đã tổ chức hơn 30 hoạt động tuyên truyền phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, phòng, chống xâm hại trẻ em

trong đó có 22 lớp dạy bơi miễn phí cho thiếu nhi. Với phương pháp vừa học lý thuyết vừa thực hành tại bể bơi, các em nhỏ vận dụng và tự kiểm tra ngay những kiến thức, kỹ năng đã học. Ngoài ra, các cơ sở đoàn còn tích cực tuyên truyền

để phụ huynh và nhân dân quan tâm giám sát, quản lý trẻ, đặc biệt là trong thời gian nghỉ hè và mùa mưa bão để tránh xảy ra những tai nạn thương tâm.

Cùng với đoàn thanh niên các xã, thị trấn, các trường học trên địa bàn

huyện cũng đã tổ chức 11 chuyên đề về phòng, chống đuối nước cho hàng nghìn lượt học sinh. Ngoài ra, toàn huyện còn có 11 trường học tổ chức dạy bơi bằng bể bơi thông minh ngay tại trường thu hút hơn 500 học sinh tham gia. Ông Nguyễn Tiến

Hoạt, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Hàng năm, chúng tôi chỉ đạo các trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng, chống đuối nước và tai nạn thương tích trong các giờ sinh hoạt lớp, buổi ngoại khóa; tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình để quản lý, giám sát học sinh sau giờ học, trong thời gian nghỉ hè; rà soát, phát hiện các điểm có nguy cơ cao xảy ra đuối nước... để cảnh báo kịp thời; tổ chức chương trình dạy bơi trong trường học. Ngoài ra, thường xuyên kiểm tra, rà soát toàn bộ cơ sở vật chất trường lớp, thiết bị phục vụ dạy và học, thiết bị phục vụ các hoạt động văn chơi, giải trí, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can, khu vui chơi, hệ thống điện... kịp thời sửa chữa, thay thế, khắc phục, bảo đảm tiêu chí trường học an toàn, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để các em được phát triển toàn diện.

THANH THỦY



Đoàn Thanh niên xã Phúc Khánh (Hưng Hà) dạy bơi cho học sinh.